

บำเพ็ญความดีน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วานนี้(30 เม.ย.) เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 11/2561 โดยมี คณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องนงพรัตน์ กทม. หลายหน่วยงานร่วมสนับสนุนโครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมผู้บริหาร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้รับมอบเงินสนับสนุนกองทุนปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา จากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย คณะสงฆ์จากเขตบางขุนเทียน มอบเงินสนับสนุนจำนวน 80,000 บาท บริษัทธนบุรีพาณิชย์จำกัด จำนวน 240,000 บ. บริษัทธนบุรีประกันภัยจำกัด 240,000 บ. และบริษัทซีทีแอล จำกัด (มหาชน) จำนวน 30,000 บ.

จากนั้นผู้ว่าฯกทม.ได้มอบหนังสือขอบคุณให้แก่ทุกหน่วยงาน และกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมในการดูแลผืนป่าชายทะเลแห่งเดียวของกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้สนใจร่วมสนับสนุน “โครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา” สามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีหรือเช็ค สั่งจ่ายบัญชี “มูลนิธิปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา” ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 เลขที่บัญชี 986-6-52839-1 และหน่วยงาน บริษัท หรือชมรมที่ประสงค์ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา โทร. 088-231-9446 หรือ โทร.0 2415 0138 และสามารถติดตามรายละเอียดโครงการได้ทางเว็บไซต์ www.ปลูกป่าพอเพียง.com และ www.plookpahporpeang.com

ทั้งนี้คณะผู้บริหารกทม.ได้ประชุมโครงการความร่วมมือระยะสั้น-ระยะยาว เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมประชุม

โดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการร่วมมือตามโครงการปวงประชาชนอ้อมพลี สดุดีมหาราชา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา เพื่อให้

ประชาชนทุกหมู่เหล่า และทุกภาคส่วนได้ร่วมกันบำเพ็ญความดีน้อมเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 26 ก.ค.นี้ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกทม. ประกอบด้วย พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา และถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ อาทิ การทำความสะอาดถนนและคู คลอง การทาสีกำแพง รั้ว พนัง อาคาร ถนน การตัดแต่ง กิ่งไม้ ต้นไม้ และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจิตอาสาอื่นที่จะจัดขึ้นตามความถนัดและบริบทของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง อาทิ กิจกรรมดนตรีบำบัด สำหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมสันตนาการ วิชาการ เป็นต้น รวมทั้งในระยะยาวมหาวิทยาลัยจะร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมจิตอาสาต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน ตลอดปี 2561

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่ สำหรับการนำนักศึกษาจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนบางขุนเทียนนั้นเป็นเรื่องที่เหมาะสมมาก เนื่องจากการปลูกฝังความรักและห่วงใยในแผ่นดินให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งที่ผ่านมากทม.ได้ดำเนินโครงการเพื่อปลูกฝังความรู้และจิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็ก และเยาวชนหลายโครงการ อาทิ โครงการ Friend to Friend ที่นำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำ ครอบครัวยากจน และอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดี และสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้ โดยได้จัดส่งนักเรียนไปทัศนศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างดี

สำหรับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น กรุงเทพมหานครได้รับความร่วมมือในการดำเนินการโครงการทุนเอรಾವิน สนับสนุนนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ อันจะเป็นแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในระยะยาวต่อไป สำหรับโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาพื้นที่ ซึ่งจะจัดขึ้นนั้น ถือว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากที่ตั้งของมหาวิทยาลัยต่างๆ กระจายครอบคลุมครบทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร หากสามารถดำเนินโครงการต่างๆ ร่วมกันได้ จะถือว่าเป็นการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครได้อย่างยั่งยืน อย่างแท้จริง